



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๘๒๓/๒๕๖๐ ได้ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา สำระสำคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการในขั้นตอนการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และการพิจารณากลับกรองเพื่อให้ได้รายชื่อไม่เกิน ๓ รายชื่อ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหา เพื่อนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา เรียงตามลำดับอักษร ดังต่อไปนี้

๑. อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ
๒. อาจารย์ธีรวัลย์ ปานกลาง
๓. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์

ในการนี้ จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อ จัดทำเอกสารแสดงประวัติพร้อมแนบผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการพัฒนาสำนักกิจการนิสิตนักศึกษาที่ครอบคลุมในด้าน ต่อไปนี้ (๑) วิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการพัฒนาสำนักกิจการนิสิตนักศึกษาในภาพรวม (๒) การให้บริการและจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นิสิตนักศึกษา (๓) การสร้างกระบวนการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (๔) การเป็นศูนย์ประสาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อผลักดันการพัฒนางานด้านกิจการนิสิตนักศึกษา (๕) การพัฒนาบุคลากรของสำนักฯ ให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับงาน ความยาวไม่เกิน ๒๐ หน้ากระดาษ พร้อมจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับการนำเสนอ ภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ นาที และจัดทำสำเนาจำนวน ๓๐ ชุด มอบให้เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว) ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๑๔

อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อประกอบการนำเสนอ
วิสัยทัศน์ดังกล่าว

๒. ให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น แสดงวิสัยทัศน์และเตรียมการตอบข้อคำถามต่อคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธ์) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี
ศรีสุริยวงศ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา)

อธิการบดี